

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ชั้น 2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.

<u>เริ่มประชุมเวลา</u>	09.00 นาฬิกา
	เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานในที่ประชุม คือ นายสาธิต กล่อมหาดยาย ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 1</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
<u>ที่ประชุม</u>	รับทราบ
<u>ประธานสภาฯ</u>	1.1. การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แจ้งให้สมาชิกสภา อบต.หาดยาย ไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนรา ษฏรที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเหมือง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพียงกัน
<u>ที่ประชุม</u>	1.2 เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ต.หาดยาย
<u>ประธานสภาฯ</u>	ตามที่ได้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ต.หาดยาย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ปรากฏว่า นายมาโนช รอบคอบ ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการรับรองของ กกต. จึง แจ้งมาเพื่อทราบ
<u>ที่ประชุม</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 18 มีนาคม 2553 (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ตรวจรายงานการประชุมแล้ว)
<u>นายสมเกียรติ สุขท่ามะปลา</u>	
<u>ส.อบต. หมู่ที่ 2</u>	ขอแก้ไข หน้าที่ 4 ข้อความที่นายประพันธ์ หนูทอง กล่าวว่า “เห็นว่าทมิบท” ขอดัด “ท” ออก หน้าที่ 5 ข้อความที่ ปลัด อบต.กล่าว บรรทัดสุดท้าย “ ในอาทิศจจะมี รถบรรทุกน้ำ” แก้เป็น “ ในอาทิศจี่จะมีรถบรรทุกน้ำ” หน้าที่ 6 ข้อความที่ นายสุภาส กุศลชู ท้องถิ่นอำเภอหลังสวน กล่าวบรรทัดสุดท้าย “ก่อนมีมติใหม่” เป็น “ ค่อยมีมติ ใหม่” และหน้าที่ 7 ที่ประธานสภากล่าว “ นิคมสหกรณ์ส่งมอบให้ อบต. ไม่เท่านั้น” เป็น “ นิคมสหกรณ์ส่งมอบให้ อบต. ใช้เท่านั้น”
<u>ประธานสภาฯ</u>	ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
<u>มติที่ประชุม</u>	รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ต้นเรื่อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขายได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (ปี 2554-2556)

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขายได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยรวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่เสนอมาจากประชาคมหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และได้นำมาจัดทำประชาคมตำบลให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาฯ จำนวนสามคน

จึงนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวนสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
 - (2) รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
 - (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
 - (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
 - (7) ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
 - (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คัดเลือกสมาชิกสภาจำนวนสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการชุดนี้ พร้อมผู้รับรอง

นายจเรศักดิ์ เบี้ยวสติติย์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

เสนอนายสมเกียรติ สุขท่ามะปลา ส.อบต. หมู่ที่ 2 พร้อมผู้รับรอง

นายประภาส สุขขาว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

เสนอนายจรศักดิ์ เบี้ยวสดิษฐ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 พร้อมผู้รับรอง

นายอมร ช่วยละแม

ส.อบต. หมู่ที่ 1

เสนอนายอารีย์ ภิญญง ส.อบต. หมู่ที่ 6 พร้อมผู้รับรอง

ประธานสภา ฯ

เมื่อไม่มีผู้เสนออีก จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ข้อ 3.2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)

จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง ในส่วนของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คัดเลือกสมาชิกสภาจำนวนสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภา ฯ

ขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการชุดนี้ พร้อมผู้รับรอง

นายอารีย์ ภิญญง

ส.อบต. หมู่ที่ 6

เสนอนายสุชีพ คำสุทธิ ส.อบต. หมู่ที่ 7 พร้อมผู้รับรอง

นายสมเกียรติ สุขท่ามะปลา

ส.อบต. หมู่ที่ 2 เสนอนายพรสฤทธิย์ ชูมี ส.อบต.หมู่ที่ 13 พร้อมผู้รับรอง

นายสุรศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

ส.อบต. หมู่ที่ 9 เสนอนายประพันธ์ หนูทอง ส.อบต. หมู่ที่ 10 พร้อมผู้รับรอง

ประธานสภา ฯ เมื่อไม่มีผู้เสนออีก จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

3.3 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2553 มาตรการรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดชุมพร

ต้นเรื่อง

เนื่องจากใกล้ฤดูผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาด ประจำปี 2553 เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการรวบรวมและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ของจังหวัดชุมพร สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงผลไม้ราคาตกต่ำ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขายจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2553 มาตรการรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดชุมพร พร้อมมอบอำนาจให้สมาชิก 2 คนดำเนินการแทนสมาชิกทั้งหมด

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยร่างประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงานมาตรการรวบรวมและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2553 จังหวัดชุมพร

นำเสนอ

จึงเสนอสภา อบต. หาดขาย เพื่อพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจให้สมาชิก 2 คน

ประธานสภา ฯ

ขอให้เลขานุการนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด

นายสมยศ กิตติวานิช

เลขานุการนายก อบต.

ด้วยได้มีประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงานมาตรการรวบรวมและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2553 เพื่อแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ โดยทางจังหวัดชุมพรมีเงินสนับสนุนจ่ายขาดค่าบริหารจัดการตลาดเหมาจ่ายและชดเชยค่าขนส่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ กิโลกรัมละ 3 บาท ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการรวบรวมผลไม้และกระจายไปยังตลาดปลายทางนอกแหล่งผลิตภาคใต้ตามระยะทางตั้งแต่ 250 กิโลเมตร ขึ้นไป คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

- กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
- วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการประชุมสภา มีมติให้เข้าร่วมโครงการ และรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการและมอบอำนาจให้สมาชิกจำนวน 2 คน ดำเนินการแทนสมาชิกทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ และขอให้สภาฯ เลือกสมาชิกจำนวน 2 คน เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนสมาชิกสภาทั้งหมดด้วย

นายอารีย์ ภิญญง

ส.อบต. หมู่ที่ 6 เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผลไม้ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในโครงการนี้ด้วย

นายสมยศ กิตติวานิช

เลขานุการ นายก อบต. กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่ สำนักงาน เกษตรอำเภอหลังสวน

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เป็น 2 ประเด็น

1. จะถามมติว่าเห็นชอบให้ อบต. หาดขาย เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

2. ให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกจำนวน 2 คน เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจแทน สมาชิกทั้งหมด

นายประภาส สุขขาว

ส.อบต. หมู่ที่ 4 เสนอ นายเจริญศักดิ์ นิมสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 5 พร้อมผู้รับรอง

นายศักดิ์วุฒิ เล่งระบำ

ส.อบต. หมู่ที่ 12 เสนอ นายสมเจตน์ สุวรรณนิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 พร้อมผู้รับรอง

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

3.4 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553

ประเภท งบระบายน้ำ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายท่ามะพร้าว - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง 1.20 เมตร ยาว 390.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.08 เมตร

พร้อมวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กบนรางระบายน้ำ บริเวณทางเข้าบ้าน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ

รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 53)

ต้นเรื่อง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขายได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายท่ามะพร้าว - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาย

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนสายท่ามะปลา - ทอนจันท์ หมู่ที่ 4 ต.หาดขาย เป็นแบบตัววี ซึ่งใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก และราษฎรไม่สามารถอุทกที่ดินให้ อบต. ก่อสร้างรางระบายน้ำได้ อบต.หาดขายจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 146.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว)

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นำเสนอ

จึงเสนอสภา อบต. หาดขาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายประภาส สุขขาว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

การเปลี่ยนโครงการขอ หมู่ที่ 4 นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางน้ำ จากตัววี เป็นตัวยู พร้อมทั้งมีฝาปิดเพื่อป้องกันอันตราย และขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างด้วย จากถนนสายท่ามะปลา-ทอนจันท์ เป็นการก่อสร้างจากสามแยกอนามัยหาดขายไปนิคมสหกรณ์ โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

ประธานสภา ฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จะขอมติที่ประชุมสภา ฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและสถานที่ก่อสร้าง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา ฯ

ด้วยในวันนี้จะต้องเดินทางไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ จึงขอขยระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ ไปประชุมในคราวหน้า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 พร้อมทั้งจะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคณะกรรมการพัฒนา ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ขอให้มาประชุมในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ ส.ต.อ. อานนท์ ศรีวิไล เลขานุการสภา อบต.
(อานนท์ ศรีวิไล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประธานสภา อบต.
(นายสายัณ ก่อมหาดขาย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ